

Hiroshima NOW

9

2023

Tiếng Việt No. 17

Ngày 1 tháng 9 là "Ngày phòng chống thiên tai": Chuẩn bị ứng phó với thiên tai

9月1日は「防災の日」: 災害に備えましょう

Tại Nhật Bản, mùa bão, mưa lớn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, mưa gió có thể khiến các dòng sông tràn bờ, sạt lở đất, nước dâng cao. Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều trận động đất nhất thế giới. Vì vậy, thường ngày nên chuẩn bị ứng phó với thiên tai.

Liên hệ: **Ban phòng chống thiên tai** Tel. 082-504-2664

☑ Cảnh giác với những nguy hiểm xung quanh bạn

Kiểm tra bản đồ nguy hiểm

Nếu ngôi nhà của bạn có trong khu vực được tô màu đánh dấu, nghĩa là có nguy cơ gặp nguy hiểm. Theo nguyên tắc, cần phải sơ tán đến một nơi khác ngoài nhà của bạn.

Bản đồ nguy hiểm có thể được tải xuống từ trang web của Thành phố Hiroshima. Nó cũng được phân phối tại Phòng Xúc tiến Phát triển Khu vực Văn phòng Quận.

Bản đồ nguy hiểm ngoài tiếng Nhật, còn có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philipin và tiếng Việt. Để biết chi tiết, hãy xem Trang web thông tin phòng chống thiên tai thành phố Hiroshima.

Trang web thông tin phòng chống thiên tai thành phố Hiroshima

➔ <https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/330114.html#vn>



Về bản đồ nguy hiểm, vui lòng hỏi Phòng Xúc tiến Phát triển Khu vực của Văn phòng Quận.

Phòng xúc tiến phát triển khu vực các quận

Quận	Số điện thoại	Quận	Số điện thoại
Naka	082-504-2820	Asaminami	082-831-4926
Higashi	082-568-7704	Asakita	082-819-3905
Minami	082-250-8935	Aki	082-821-4905
Nishi	082-532-1023	Saeki	082-943-9704

☑ Quyết định tiêu chí sơ tán

Điều quan trọng là phải xác định trước các tiêu chí để bắt đầu sơ tán. Đặc biệt nếu bạn sống ở khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra thiên tai, hãy nhớ sơ tán nếu cảnh báo đến cấp 4 của thông tin sơ tán.

Kiểm tra trước bản đồ nguy hiểm để xem nhà của bạn có nằm trong khu vực dễ bị thiên tai hay không.

✓ Chuẩn bị các vật dụng khẩn cấp

Để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp hàng ngày, hãy chuẩn bị các bộ dụng cụ khẩn cấp ứng với số người trong một chiếc túi chẳng hạn như ba lô.

Các vật dụng khẩn cấp cơ bản

- nước, thực phẩm khẩn cấp đèn pin khăn tắm radio di động
 áo mưa Tiền mặt điện thoại di động và bộ sạc
 Các loại thuốc bạn thường dùng, v.v.

✓ Đăng ký

● Email thông tin phòng chống thiên tai

Bạn có thể nhận được thông tin khẩn cấp và quan trọng như thông tin sơ tán và cảnh báo khẩn cấp đặc biệt về mưa lớn. Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng gửi email trống đến địa chỉ bên dưới bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn.

entry@k-bousai.city.hiroshima.jp

● Ứng dụng hướng dẫn sơ tán "Đến trung tâm sơ tán!"

Có chức năng hiển thị các tuyến đường đến những nơi trú ẩn đang mở gần đó, chức năng thông báo thông tin sơ tán và thông tin thời tiết, đồng thời bạn cũng có thể kiểm tra những nơi nguy hiểm. Tải xuống trước để chuẩn bị khi có mưa lớn.

Tải xuống tại đây →

